
Stjórn Samtaka heilsuleikskóla 

Fundargerð 29. mars 2019 

 

 

❖ Breyting í þjóðskrá 

- Kópavogsbraut 19 er nýtt heimilisfang hjá stjórn Samtaka heilsuleikskóla. 

- Stjórnarmeðlimir hafa vottað fyrir að breyting hefur orðið á stjórn félagasamtaka  

 

❖ Heimasíðan 

- Erla Stefanía kynnti helstu áherslur í heimasíðunni 

- Farið var yfir heimasíðuna til að lagfæra villur og uppfæra texta 

- Vantar myndir úr starfi heilsuleikskólanna, hvetjum fólk til að taka myndir og 

senda inn til stjórnar samtakanna. Umræða var um að heilsuleikskólar gætu sent 

myndir og/eða fréttir á facebook-síðu heilsuskólanna (Heilsustefnan). Stjórn 

Samtaka heilsuleikskóla gæti þá valið myndir og/eða fréttir til að setja einnig á 

heimasíðu heilsuleikskólanna. 

 

❖ Aðalfundur 2019 – hugmyndir að málefnum til að taka fyrir 

- Skólar á heilsubraut – hve langur aðlögunartími fram að vígslu? 

- Myndataka a aðalfundi – myndir af ýmsum atburðum  

- Fréttir og myndir frá heilsuleikskólum á facebook-síðu til að setja yfir á heimasíðu 

- Áhersluþættir – bæklingur: þarf að yfirfara hann 

 

 

❖ Tillaga að næsta fundi stjórnar Samtaka heilsuleikskóla  

- Tillaga að hittast einni til tveimur vikum fyrir aðalfund (7. júní) 

 

Á fundinn mættu: Sigrún Hulda formaður, Berglind varaformaður, Þóra Sigrún gjaldkeri, B. Sif 

ritari, Erla Stefanía meðstjórnandi. Fundur hófst kl. 15:00 og var slitið kl. 18:35.  


